



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

\*\*\*\*\*

ด้วย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น เรนเจอร์ ดับเบิลแค็บ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฮก ๔๓๗๘ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ดังต่อไปนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ดังนี้

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนตรวจดูสภาพรถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตัวเองก่อนเข้าประมูล ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาทุกราย ต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลเป็นเงินสด ร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ก่อนเวลาทำการประมูลราคา เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคา ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด สำหรับผู้ประมูลที่ไม่ชนะการประมูล การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครจะคืนเงินหลักประกันให้ทันทีหลังการประมูลสิ้นสุดลง

๕. การสุ้ราคา กำหนดให้ผู้ประมูลสุ้ราคาด้วยวาจา เป็นจำนวนเต็มเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดเท่านั้น

๗. การขายทอดตลาดจะจบลงเมื่อผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอสูงสุด และไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีก ผู้ทอดตลาด (ผู้ทำหน้าที่ขาย) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้หรือแสดงกริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่ารับราคาของผู้ประมูลสุ้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล

๘. ผู้สุ้ราคา ย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้เมื่อผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้ราคา นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลสุ้ราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๙. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยการไม่สุจริต และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้อง บังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร สนองรับราคาจากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ราคาขายได้แล้ว ให้ผู้ซื้อชำระราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาในท้องที่ หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันที ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง ให้เรียกเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ยื่นขอรับ ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่สนองรับราคา หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครจะริบเงินมัดจำและเงินหลักประกันทั้งจำนวน และจะนำเอาพัสดุนำไปขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง หากดำเนินการแล้ว ผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมได้รับแจ้ง

๑๑. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร จะส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนค่าโอนและค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๒. ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วน การนำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร หากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ผู้ซื้อต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม หรือชดใช้เป็นเงินสด

๑๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเสนอราคาขอรับรถดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เลขที่ ๒/๑๒-๑๓ ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มการประมูลเสนอราคา เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ และพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร โทร ๐-๔๒๗๑-๓๐๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมวิสุทธิ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุยานพาหนะ โดยวิธีขายทอดตลาด

ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	ประเภท	เลขทะเบียน	รุ่นปี/ขนาด เครื่องยนต์	เลขตัวถัง/เลขเครื่องยนต์	วันที่จอด ทะเบียน/ได้มา	ราคาประเมิน	หลักประกันเข้าสู่ราคา (บาท)
1	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน	สก 4378 กทม	2547 / 2499 ซีซี	MNBBSFD304W413546	30-ธ.ค.-47	45,000	9,000

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 30 ธ.ค. 2547 เลขทะเบียน ๕ก 4378 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2 ) ลักษณะ นั่งสองตอนสองแถว  
 ยี่ห้อรถ FORD แบบ UR01RAL รุ่นปี ค.ศ. 2004  
 สี เทา เลขตัวรถ MNBBSFD304W413546 อยู่ที่ หนาขวา  
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ FORD เลขเครื่องยนต์ WLAT-516444  
 อยู่ที่ ขวาเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส  
 จำนวน 4 สูบ 2499 ซีซี แรงม้า 2 เฟลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น  
 น้ำหนักรถ 1650 ก.ก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเฟลา ก.ก.  
 น้ำหนักรวม 1650 ก.ก. ที่นั่ง 9 คน

๐๐๐๐๓๖๐

เจ้าของรถ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ <sup>ลำดับที่ 1</sup> **การยางแห่งประเทศไทย** วันที่ครอบครองรถ 30 ธ.ค. 2547  
~~สำนักงานกองทะเบียนเครื่องจักรกลการทางหลวงชนบท~~ กรุงเทพมหานครและสทกรรม  
 เลขที่บัตร - วันเกิด **นางพัชรี เมฆาลัย** สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โทร.  
 เขตบางกอกน้อย  
 ผู้ครอบครอง  
 เลขที่บัตร - วันเกิด สัญชาติ  
 ที่อยู่ โทร.

สัญญาเช่าซื้อเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
 เจ้าหน้าที่ นายทะเบียน









ขก 4378

กรมการขนส่งทางบก





XLT



5N 4378  
กรมการขนส่งทางบก

7

WV CARRYBOY















ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

